

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ยุภา คำตะพล (แทน)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล (แทน)	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ชื่องรอด (แทน)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว (แทน)	กรรมการ
๖. อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ (แทน)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี พิศมัย (แทน)	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีปานแก้ว (แทน)	กรรมการ
๙. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	กรรมการ
๑๐. นางสาวฉนิชยา บัวสิงคำ	กรรมการ
๑๑. นางอรทัย เพชรระบูรณิน	กรรมการ
๑๒. นางสาวทิวา ไพรเขต	กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาววัลยา ภูจ้อย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุมาลี พิมพันธุ์	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มปรีตร ชุนราชเสนา	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๙. อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๒๐. อาจารย์มณฑล นราศรี	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา	ติดภารกิจ
----------------------------	-----------

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาภาคปกติ ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า แล้วนั้น แต่ยังไม่จัดทำประกาศการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาภาคปกติ จึงได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนโยบายรับนักศึกษาต่างชาตินั้น จึงได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ถือสัญชาติจีน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณารายวิชาที่เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ด้วย สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอส่งรายวิชาเพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายวิชา ซึ่งสาขาวิชาการจัดการได้จัดอาจารย์ผู้สอนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลินภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่ ๑๙ กันยายน - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้จัดตารางฝึกอบรมที่มีจำนวนชั่วโมงครบตามหลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายวิชาที่เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๗ รายวิชา

๕.๒ เรื่อง พิจารณาหลักสูตร

๕.๒.๑. เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุมาลี พิมพันธ์ อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการต่อไป ตามกระบวนการ จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้

ข้อมูลในการนำเสนอหลักสูตร	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิชาการ
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) - วิชาเอกชีววิทยา / วิชาเอกจุลชีววิทยา - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ๖ คน - PLOs ทั้งหมด ๑๑ ข้อ - หน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร ๑๒๑ หน่วยกิต จากเดิม ๑๓๑ หน่วยกิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับรูปเล่มตาม PQF2 ตามแบบฟอร์มฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้ใส่จุดตั้งแต่หน้าปกไปจนหน้าสุดท้าย เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดข้างในย้ายไปย้ายมาในแต่ละหมวด - ปรับจำนวนชั่วโมง ๑ หน่วยกิต ปฏิบัติ = ๒ ชั่วโมง - เพิ่มรหัสวิชา โดยความหมายของ ชั้นปี จาก ๗ ตัว เป็น ๘ ตัว ประสานสาขาวิชาอื่นที่นำวิชามาเป็นวิชาในโครงสร้างหลักสูตร เรื่อง รหัสวิชา ๘ ตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน - เพิ่มจุดเด่นของ PLO ของแต่ละวิชาเอกให้ชัดเจน - ข้อสังเกต ชื่อสาขาวิชา กับชื่อวิชาเอกมีชื่อที่เหมือนกัน (หน้า ๑) - อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ให้นำเส้นตารางออก (หน้า ๒) - ปรับแก้ PLO อาจแก้ PLO2 ที่ซ้ำกับ PLO1 เป็นปฏิบัติการ

	<p>ทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน</p> <p>ดูได้จากข้อเสนอแนะเล่มของ ผศ.อมรรัตน์ (หน้า ๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างประสบการณ์ภาคสนาม ปรับตามโครงสร้างในเล่ม PQF๒ ล่าสุด (หน้า ๑๒) - เพิ่มข้อความก่อนขึ้นข้อ ๒.๑ - ให้เลือกเรียนจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - ๒.๑ วิชาเอกชีววิทยา ๖๕ หน่วยกิต (หน้า ๑๗) - รายวิชาที่มีของทั้ง ๒ วิชาเอก ที่ชื่อเหมือนกัน คำอธิบายรายวิชาเดียวกัน ให้ใช้รหัสวิชาที่เหมือนกัน และควรเป็นวิชาแกน เช่น BIOL201 จุลชีววิทยา และ BIOL112 จุลชีววิทยาพื้นฐาน BIOL202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ BIOL113 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน (หน้า ๑๗ - ๒๒) - ปรับจำนวนชั่วโมง ๑ หน่วยกิต ปฏิบัติ = ๒ ชั่วโมง ปรับจาก ๑(๐-๓-๒) แก้ไขเป็น ๑(๐-๒-๑) ปรับจาก ๓(๒-๓-๖) แก้ไขเป็น ๓(๒-๒-๕) (หน้า ๑๗ - ๒๒) - ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ คำขึ้นต้นของควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (หน้า ๑๗ - ๒๒) - เพิ่มข้อความจำนวนหน่วยกิต - ๒.๒ วิชาเอกจุลชีววิทยา ๖๕ หน่วยกิต (หน้า ๒๐) - จุด เกินมาหลังชื่อวิชา CHEM305 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน (หน้า ๒๐) - ปรับชื่อรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามให้ตรงกันทุกจุด BIOL381 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม BIOL481 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า ๒๒,๖๖,๘๕,๘๗) - ตรวจสอบ รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ให้ตรงกันทุกจุด เมื่อปรับข้อมูลรหัสวิชาเป็น ๘ ตัว แล้ว (หน้า ๒๓ - ๒๙) - แผนการเรียน ปี ๒/ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไม่ได้รวมจำนวน ทฤษฎี ปฏิบัติ ไม่ต้องระบบ X (หน้า ๒๔) - ขอให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสวิชา เช่น BIOL208 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยาและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ BIOL208 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ (หน้า ๑๘ , ๒๐) - ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ให้ตรงกัน (หน้า ๒๘ - ๒๙) พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ (หน้า ๒๘) เทคนิคทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน (หน้า ๒๘) สัมมนา (หน้า ๒๙) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน้า ๒๙) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน้า ๒๙) โครงการวิจัย (หน้า ๒๙) - ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ คำขึ้นต้นของควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (หน้า ๔๘ - ๕๕) CHEM607 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
--	--

	<p>CHEM608 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน</p> <p>BIOL111 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา</p> <p>BIOL307 ทรัพยากรทางชีวภาพและการอนุรักษ์</p> <p>BIOL311 ชีววิทยาปัญญาประดิษฐ์และเค็ดดิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรับผิดชอบรอง ตัดออก (หน้า ๘๓ - ๘๖) <p>ในรายวิชาปฏิบัติ ไม่มี PLO ที่รองรับการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาในตาราง Mapping ไม่ครบ (หน้า ๘๔) <p>BIOL311 ชีววิทยาปัญญาประดิษฐ์และเค็ดดิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) (หน้า ๘๘) <p>ขาดความแตกต่างที่ชัดเจนของแต่ละวิชาเอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.ดร. พวงผกา แก้วกรม (หน้า ๙๐ , ๙๑) <p>ในคุณวุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ของวุฒิ ปริญญาตรี ไม่ตรงแถวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผศ.ดร.ธนาวรรณ สุขเกษม (หน้า ๙๑) <p>ในคุณวุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ของวุฒิ ปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่ตรงแถวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า ๙๘) <p>ให้ปรับใหม่ตามแบบฟอร์ม PQF2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับแก้ไขจำนวนหน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ให้ตรงกันทุกจุด ตามโครงสร้างด้านหน้า (หน้า ๑๑๖ , ๑๒๕) <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังหมวดวิชาเฉพาะกับ ทฤษฎีการ เรียนรู้ Bloom's Taxonomy (เดิมตำไปใหม่) (หน้า ๑๒๘) <p>PLO3 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิจัยโดยใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>PLO4 ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ</p> <p>PLO5 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ยอมรับในความแตกต่าง ระหว่างบุคคลตามบทบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณวุฒิของ ผศ.ดร.ธนาวรรณ ให้ตรงกัน (หน้า ๙๐ - ๙๑ , ๑๕๐) <ul style="list-style-type: none"> - อ.กานต์ แยมพงษ์ (หน้า ๑๕๒) <p>ผลงานที่เผยแพร่ตีพิมพ์ เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน บรรณานุกรม ซึ่งขาด ปี และ เลขหน้า</p>
--	--

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และส่งเล่มที่ดำเนินการแก้ไขกลับมาอย่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๒.๒. เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มปริตร ขุนราชเสนา อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ จึงขอแนะนำเสนอหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมี รายละเอียดในการพิจารณาดังนี้

ข้อมูลในการนำเสนอหลักสูตร	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิชาการ
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ๕ คน - PLOs ทั้งหมด ๘ ข้อ - หน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร ๑๒๑ หน่วยกิต จากเดิม ๑๒๘ หน่วยกิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับรูปแบบตาม POF2 ตามแบบฟอร์มฉบับปรับปรุงล่าสุด ความนิโกลดได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้โล่ดูตั้งแต่หน้าปกไปจนหน้าสุดท้าย เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดข้างในย้ายไปย้ายมาในแต่ละหมวด - เพิ่มรหัสวิชา โดยความหมายของ ชั้นปี จาก ๗ ตัว เป็น ๘ ตัว ประสานสาขาวิชาอื่นที่นำวิชามาเป็นวิชาในโครงสร้างหลักสูตร เรื่อง รหัสวิชา ๘ ตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน - PLO4 ควรปรับให้เป็น Skill ด้านทักษะพิสัย เช่น สร้างระบบสารสนเทศ หรือออกแบบสร้างระบบสารสนเทศ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ - วัตถุประสงค์ในข้อ ๕ การสื่อสาร กับ ภาวะผู้นำ แยกข้อออกจากกันได้หรือไม่ (หน้า ๔) - PLO3 คำว่า “ใช้” เปลี่ยนเป็นคำว่า “ปฏิบัติการใช้” เพื่อให้ข้อความมีความชัดเจนมากขึ้น (หน้า ๕) - โครงสร้างประสบการณ์ภาคสนาม ปรับตามโครงสร้างในเล่ม POF2 ล่าสุด (หน้า ๑๐, ๑๖) - จัดรูปแบบไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเกินไป (หน้า ๘) - ตรวจสอบ คาบ ทฤษฎี ปฏิบัติ ให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๑๙) STAT104 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น SCCS026 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม - ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๓๙) - SCSC008 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำว่า “ระบบ” หายไป - ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๑๕, ๔๐) SCCS011 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ - ตรวจสอบ รหัสวิชา ให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๑๖, ๔๓) ฐานข้อมูลขั้นสูง - มีการเว้นระยะห่างระหว่างหน่วยกิต กับคาบทฤษฎี ปฏิบัติ ควรให้อยู่ชิดกัน ๓(๒-๒-๕) (หน้า ๔๔-๔๕) SCCS021 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น SCCS023 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก SCCS024 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑ SCCS025 การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล SCCS031 การทดสอบซอฟต์แวร์ SCCS032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒

	<p>SCCS033 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รหัสวิชา ให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๑๖, ๔๖) การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม - โครงสร้างประสบการณ์ภาคสนาม ปรับตามโครงสร้างในเล่ม PQF2 ล่าสุด (หน้า ๔๖) - ความรับผิดชอบบรอง ตัดออก (หน้า ๕๘-๕๙) - ตรวจสอบ ชื่อวิชา ให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๕๙) <p>SCCS025 การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล หรือชื่อ วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลด้วยแผนภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) (หน้า ๖๐) ชั้นปีที่ ๓ ข้อ ๑) และการเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ? เหมือนยังเขียนข้อความไม่จบ - ผศ.เชมปรีต ขุนราชเสนา ปรับแก้ไข ชื่อคุณวุฒิตัวอักษรย่อ ในระดับปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) (หน้า ๖๒-๖๓, ๑๔๓) - ในคุณวุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ของวุฒิปริญญาตรี ไม่ตรงแฉกกัน - เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า ๖๙) ให้ปรับใหม่ตามแบบฟอร์ม PQF2 - ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับที่แก้ไขให้เป็น ๘ ตัว (หน้า ๑๓๖, ๑๓๘, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๔๔) - ผลงานที่ ๑ จัดความเรียบร้อย (หน้า ๑๔๑)
--	--

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และส่งเล่มที่ดำเนินการแก้ไขกลับมาส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๒.๓. เรื่อง พิจารณหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย และอาจารย์มงคล นราศรี อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ จึงขอแนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้

ข้อมูลในการนำเสนอหลักสูตร	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการวิชาการ
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ๕ คน - PLOs ทั้งหมด ๖ ข้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับรูปเล่มตาม PQF2 ตามแบบฟอร์มฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้ใส่ดูตั้งแต่หน้าปกไปจนหน้าสุดท้าย เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดข้างในย้ายไปย้ายมาในแต่ละหมวด

<p>- หน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร ๑๓๘ หน่วยกิต จากเดิม ๑๓๙ หน่วยกิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มรหัสวิชา โดยความหมายของ ชั้นปี จาก ๗ ตัว เป็น ๘ ตัว ประสานสาขาวิชาอื่นที่นำวิชามาเป็นวิชาในโครงสร้างหลักสูตร เรื่อง รหัสวิชา ๘ ตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน - YLO ชั้นปีที่ ๑ เป็นระดับ K1, K2 แต่ PLO ไม่มี K1, K2 - ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร (หน้า ๑) เพิ่มชื่อสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (หน้า ๓) ทบทวนว่าเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง - ขาด PLO ที่เป็น K, S ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (หน้า ๕) ปรับแก้ PLO5 และ PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มี..... ดูได้จากข้อเสนอแนะเล่มของ ผศ.อมรรัตน์ หน้า ๕ - ตัดคำว่า ไม่น้อยกว่า ออก ในรายการ (หน้า ๑๑, ๑๖-๑๗, ๔๖) ข.หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต ๒) กลุ่มวิชาชีพ ๗๘ หน่วยกิต - รหัสวิชา ปรับแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา ในหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม PQF2 ฉบับปัจจุบัน (หน้า ๑๒) - ปรับจำนวนชั่วโมง ๑ หน่วยกิต ปฏิบัติ = ๒ ชั่วโมง (หน้า ๑๖) ปรับจาก ๑(๐-๓-๒) แก้ไขเป็น ๑(๐-๒-๑) BIOL105 ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ - คำว่า วิชา เกินมาให้ นำออก (หน้า ๑๖, ๒๐, ๔๑, ๖๗) SCPH102 วิชาเคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ - เพิ่มรหัสวิชา โดยความหมายของ ชั้นปี จาก ๗ ตัว เป็น ๘ ตัว (หน้า ๑๖-๑๙) - ตรวจสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ คำขึ้นต้นของควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (หน้า ๑๘, ๕๑, ๕๒) SCPH505 ฝึกปฏิบัติการบริการสุขภาพปฐมภูมิ Primary Health Care Service Training SCPH603 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน Community Environmental Health Management - ตรวจสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ คำขึ้นต้นของควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (หน้า ๑๗-๒๒) - ปรับชื่อรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามให้ตรงกันทุกจุด (หน้า ๑๙, ๒๓, ๕๔-๕๕, ๖๘) SCPH801 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ SCPH802 ฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ๑ SCPH803 ฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ๒ - เพิ่มรหัสวิชา โดยความหมายของ ชั้นปี จาก ๗ ตัว เป็น ๘ ตัว แก้ไขให้สอดคล้องกับหน้า ๑๖-๑๙ (หน้า ๒๐-๒๓) - ย้ายรายวิชา SCPH505 ฝึกปฏิบัติการบริการสุขภาพปฐมภูมิ จากปี ๓/๑ ไปไว้ ปี๔/๑ (หน้า ๒๒-๒๓) - ปี ๓/๑ (หน้า ๒๒) ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกันทุกจุด SCPH303 - ปี ๓/๒ (หน้า ๒๒)
--	--

	<p>SCPH305 ตรวจสอบ จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้ถูกต้อง</p> <p>SCPH315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่มีรายวิชา ในโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกันทุกจุด SCPH404</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCPH802 ฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ๑ (หน้า ๒๓) มีคำว่า การ หรือไม่ - PLO1 และ PLO2 (หน้า ๖๓) เลือกใช้ กับ ประยุกต์ / ความรู้, หลักวิทยาศาสตร์ต่างกัน อย่างไร ถึงแยก ๒ ข้อ - Mapping PLO เหมือนไม่มี PLO สำหรับวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์อาจทำให้ไม่เข้าใจว่าจะสอนอย่างไร วัตถุประสงค์อย่างไร (หน้า ๖๗) <p>PLO3 ตรวจสอบประเมินอาการเพื่อการบำบัดโรคเบื้องต้น การ ดูแลให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภาการสาธารณสุขชุมชน กำหนดอย่างถูกต้อง</p> <p>ไม่น่าจะมี Skill ได้ขนาดนี้ ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัด ความรับผิดชอบออก (หน้า ๖๗-๖๘) - PLO4 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ควรทบทวนอาจจะหนัก กับนักศึกษาเกินไป (หน้า ๖๕) - ในตาราง Mapping รายวิชาซ้ำ SCPH101 ฟิสิกส์สำหรับ สาธารณสุขศาสตร์ (หน้า ๖๗) <p>ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกัน วิชา โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบชื่อกลุ่มวิชาให้ตรงกัน (หน้า ๖๘) <p>๒.๑.๓) กลุ่มวิชาตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแล ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ</p> <p>๒.๑.๔) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๑.๕) กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข</p> <p>๒.๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกัน SCPH703 (หน้า ๖๘) - ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) (หน้า ๖๙) PLO ไม่มี K1, K2 จะผลักดันให้ YLO ปี ๑ บรรลุอย่างไร - ผศ.ดร. ไพฑูรย์ สอนทน (หน้า ๗๑, ๗๓, ๑๒๗) ปรับแก้ไขคุณวุฒิระบุตามนี้ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ (การบริหารงานสาธารณสุข) ในคุณวุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ของวุฒิ ปริญญาตรี ไม่ตรงแถวกัน - ผศ.ดร. นฤมล จันทร์มา (หน้า ๗๒, ๗๔) ในคุณวุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบการศึกษา ของวุฒิ ปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่ตรงแถวกัน - ประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า ๗๕) ช่วงเวลา ระบุให้สอดคล้องกับแผนการเรียน - เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า ๘๐) ให้ปรับใหม่ตามแบบฟอร์ม PQF2
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับแก้ไขจำนวนหน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ให้ตรงกันทุกจุดตามโครงสร้างด้านหน้า (หน้า ๙๘-๑๐๓) - ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะกับ Generic Outcome หรือ Specific Outcome (หน้า ๑๐๕) PLO4 และ PLO5 ให้ติดแค่ Generic Outcome - ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหมวดวิชาเฉพาะกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom's Taxonomy (หน้า ๑๐๖) PLO1 ให้ติดแค่ K3 PLO2 ให้ติดแค่ K3 PLO3 ให้ติดแค่ S2 PLO4 ให้ติดแค่ S4 PLO6 ให้ติดแค่ A4 - ผลงานทางวิชาการให้เรียง พ.ศ. ๒๕๖๗, ๒๕๖๖, ๒๕๖๕, ๒๕๖๔ (หน้า ๑๒๗-๑๓๕) ผลงานไหนเกิน ๕ ปีย้อนหลังให้นำออก คัดเลือกผลงานสัก ๒ ชิ้นก็เพียงพอแล้ว **ผลงานวิชาการประกอบด้วย ชื่อเจ้าของผลงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารที่เผยแพร่หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ. วันเดือนปีที่เผยแพร่. สถานที่จัดการประชุมวิชาการ. เลขหน้าที่ตีพิมพ์หน้าไหนถึงหน้าไหน. หรือ ชื่อเจ้าของผลงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารที่เผยแพร่. ปีที่. ฉบับที่. เดือนปีที่เผยแพร่. เลขหน้าที่ตีพิมพ์หน้าไหนถึงหน้าไหน.
--	---

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และส่งเล่มที่ดำเนินการแก้ไขกลับมาส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๓ เรื่อง พิจารณาการจัดตารางสอนภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งแบบคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้สอน/เวลาสอน/ห้องสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ มาส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถจัดอาจารย์ผู้สอนได้ เนื่องจากรายวิชาที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าจำนวนอาจารย์ผู้สอน ประกอบกับอาจารย์ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตลาศึกษาต่อในวันเสาร์-อาทิตย์ และทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ส่งผลให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่สามารถดำเนินการจัดคาบสอนให้กับนักศึกษาภาค กศ.ปช.

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ ได้ ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาโดยการจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยในการสอน แต่ยังคงพบว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่สามารถจัดวันได้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลับไปหาหรือภายในคณะ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจารย์ผู้สอนลาศึกษาต่อในวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบตลอดหลักสูตร และต้องมีอาจารย์ผู้สอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.ปช. ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีในแต่ละภาคการศึกษา

๒. กรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาภาค กศ.ปช. ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ และปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.ปช. โดยไม่กำหนดให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลับไปหาหรือภายในคณะ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจารย์ผู้สอนลาศึกษาต่อในวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบตลอดหลักสูตร และต้องมีอาจารย์ผู้สอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.ปช. ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีในแต่ละภาคการศึกษา

๒. กรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาภาค กศ.ปช. ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ และปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.ปช. โดยไม่กำหนดให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เขียมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หากท่านมีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ขอให้ท่านส่งเอกสารพร้อมสำเนาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มายังงานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

๑. วาระเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาส่ง (ร่าง) เล่มหลักสูตร ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

๒. นำเรื่องบรรจุวาระเข้าที่ประชุม ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๖.๒ เรื่อง การเปิดรับสมัครอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ไปไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อให้สามารถเปิดรับนักศึกษาปี ๒๕๖๘ ได้

นางสาววนิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แจ้งสำเนาคำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ท่าน ประกอบกับมีอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์เกษียณอายุราชการ นั้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์มีการวางแผนการดำเนินการต่อไปอย่างไร และสามารถเปิดรับนักศึกษาปี ๒๕๖๘ ในช่วงระยะเวลาใด จึงขอสอบถามข้อมูลจากผู้แทนคณะเพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป

อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีปานแก้ว แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัครอาจารย์ ทั้งนี้หากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลและรับสมัครนักศึกษาได้ คณะพยาบาลศาสตร์จะดำเนินการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ การเปิดรับสมัครอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ไปไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อให้สามารถเปิดรับนักศึกษาปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้เมื่อมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลและรับสมัครนักศึกษาได้ คณะพยาบาลศาสตร์จะดำเนินการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.


(นางสาวชนากานต์ พิณเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม